



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
8 พฤศจิกายน 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 7 พ.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,592 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,975,591 ราย รักษาหายเพิ่ม 1,495 ราย รักษาหายสะสม 1,857,425 ราย ยังรักษาอยู่ 98,425 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 39 ราย เสียชีวิตสะสม 19,703 ราย มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว 79,586,070 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 250,596,996 ราย เสียชีวิต 5,064,437 ราย รักษาหาย 226,821,462 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ เยอรมนี พบติดเชื้อสูง ด้านจนท.สาธารณสุขรัฐบาลบาวาเรีย เผย ควรมีวัคซีนเข็มกระตุ้นฉีดให้ประชาชนทุกคนภายในระยะเวลา 6 เดือน คอสตาริกา เป็นชาติแรกในโลกที่บังคับให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เริ่ม มี.ค. 65 อังกฤษ จะเปิดให้มีการจองวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นล่วงหน้า สำหรับผู้สูงอายุ/กลุ่มเสี่ยง ออสเตรเลีย ออกกฎหมายห้ามคนไม่มีวัคซีนโควิดเข้าร้านอาหาร กัมพูชา ฉีดวัคซีนโควิดให้ประชากรแล้ว 87%

ประเด็นสำคัญ

1. ขับเคลื่อนนโยบายเปิดประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์, ฐานเศรษฐกิจ, กท.ธุรกิจ, ประชาไท, INN, 77kaoded, INN, thailandplus, js100)

- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. พร้อม จนท.สธ. ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายเปิดประเทศด้วยมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร ด้านการท่องเที่ยวและกิจการที่เกี่ยวข้อง ที่เกาะเสม็ด จ.ระยอง เพื่อกระตุ้นแหล่งท่องเที่ยวรองรับ เชื่อมมาตรการ COVID Free Setting พร้อมย้ำว่า สธ. ให้น้ำหนัก 4 หลักสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์โควิด 19 ได้ และประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติแบบวิถีใหม่ ได้แก่ 1) การฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมได้ตามเป้าหมาย 2) การป้องกันตนเองขั้นสูงสุดตลอดเวลา 3) กิจการกิจกรรมเชื่อมมาตรการ COVID Free Setting และ 4) การตรวจหาเชื้อเมื่อมีความเสี่ยงด้วย ATK

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ)

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า นายกรัฐมนตรี ติดตามผลการเปิดประเทศและขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตั้งแต่ 1-5 พ.ย. มีนักท่องเที่ยวเข้าไทย ทั้งแบบยกเว้นการกักตัว (Test and Go) พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว และการกักตัว ณ สถานกักกัน รวม 16,595 คน ส่วนใหญ่มาจากสหรัฐอเมริกา เยอรมนี สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น และสวีเดนเซอร์แลนด์ ส่วนปัญหาผู้ลงทะเบียนในระบบ ไทยแลนด์ พาส บางรายไม่ได้รับคิวอาร์โค้ดหรือได้รับล่าช้า นายกฯ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปรับปรุงระบบแล้ว และฝากเตือนขณะนี้มียกเลิกมิฉฉพสร้างเว็บไซต์ปลอม www.thailandpass.org

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, soundhitalk, springnews, sanook)

- เพจเฟซบุ๊ก "CVC กลางบางซื่อ" โพสต์ข้อความว่า เพื่อรอรับการเปิดประเทศ ประชาชนต่างจังหวัดที่เดินทางกลับมาทำงานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หากต้องการฉีดเข็มที่ 2 เป็นวัคซีน AZ ไม่ต้องเดินทางกลับไปฉีดที่ภูมิลำเนา สามารถขอฉีดวัคซีนเข็ม 2 ได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

2. ห่วงต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, thegangkokinsight, newtv)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยกรณีพบแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองเป็นจำนวนมากว่า เป็นเรื่องที่น่ากังวลเพราะเป็นปัจจัยทำให้เกิดการระบาดในหลายครั้งที่ผ่านมา โดยเฉพาะการแพร่ระบาดในตลาด ซึ่งเริ่มต้นที่แรงงานต่างด้าวก่อน จึงขอให้เข้ามาอย่างถูกกฎหมาย และหากเข้ามาแล้ว ขอให้มีการลงทะเบียนติดตามตัว และข้อมูลการฉีดวัคซีน ซึ่งได้มอบหมายให้ คกก.โรคติดต่อจังหวัดดูแลแล้ว พร้อมกำชับนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการให้เข้มงวด

3. คลัสเตอร์งานกฐิน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ข่าวสด, topnews)

- เกิดคลัสเตอร์ใหม่ ในงานทำบุญทอดกฐิน ที่ ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ รวม 5 หมู่บ้าน 3 วัด ในวันเดียว พบผู้ติดเชื้อโควิดแล้ว 15 ราย มีกลุ่มเสี่ยง-เฝ้าระวังอีก 700 ราย ด้านเจ้าหน้าที่เตรียมลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อเชิงรุก 8 พ.ย. นี้

4. ชุดตรวจ ATK

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

- นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจ รพ.วิชัยยุทธ แนะนำควรพิจารณาแนวทางการใช้ชุดตรวจ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ATK ใหม่ ควรใช้เฉพาะในรายที่มีอาการผิดปกติ สงสัยว่าติดเชื้อหรือมีความเสี่ยงที่รับเชื้อ เช่น มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ไม่ใช่ นำไปตรวจเชิงรุก คัดกรองคนที่ไม่มีอาการ และไม่ใช้กลุ่มเสี่ยงอย่างที่กำลังทำขณะนี้ ประโยชน์ที่ได้ไม่คุ้มกับความเสียหายที่เกิดขึ้น</p> <p>5. เชียงใหม่สั่งปิด 7 สถานที่เสี่ยง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, thebangkokinsight</p> <p>- นายประจัญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่า เชียงใหม่ สั่งปิด 7 สถานที่เสี่ยงใน 5 อำเภอ หลังพบการติดเชื้อโควิด 19 เป็นกลุ่มก้อน ทั้งแคมป์คนงาน หอพัก บ้านพักแรงงานต่างชาติ และพื้นที่หมู่บ้าน พร้อมขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเข้ารับการตรวจคัดกรอง ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด ขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็น</p>	
<p>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่น ๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, ประชาชาติ, คมชัดลึก, INN, sanook</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ลงพื้นที่ จ.บึงกาฬ พบปะแพทย์ พยาบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอสม. ตรวจเยี่ยมการให้บริการของ รพ.บึงกาฬ มอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ป้องกันโรคโควิด 19 พร้อมย้ำการเร่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม 100%</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaigov, thailandplus, js100, INN, mcot</p> <p>- รมช.สธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.พนมสารคาม และ รพ.สต.บ้านต้นนา จ.ฉะเชิงเทรา พอใจในมาตรการป้องกันโควิด 19 พร้อมกล่าวชื่นชมวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร รพ. ที่มุ่งเน้นงานด้านส่งเสริมสุขภาพและกีฬา มีศูนย์สุขภาพคนวัยทำงาน ห้องกายภาพบำบัด คลินิกแพทย์แผนไทย แผนจีน และสปา จะช่วยให้ประชาชนและผู้ป่วยมีสุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดการเจ็บป่วยได้และเป็นการสร้างสุขภาพได้อย่างยั่งยืน</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>กรมสมเด็จพระเทพฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิด บ. ศิริราชบำรุงเวช จก. วิสาหกิจเพื่อสังคมของศิริราชมูลนิธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมศึกษาและการค้นคว้าวิจัย ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วย รพ.ศิริราช รวมทั้งประสานงานกับสถาบันการกุศลอื่น ๆ ในการส่งเสริมสนับสนุนการอบรมศึกษาและการค้นคว้าวิจัย รวมทั้งการรักษาพยาบาล อันจะยังประโยชน์ต่อผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายในร้านจำหน่ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เวชสำอาง ของที่ระลึก ยาตำรับศิริราช และยาแผนปัจจุบัน มีเภสัชกรให้คำแนะนำ</p>	-
<p>To Be Number One</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวในงานแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2022 ซึ่งถ้วยเกียรติยศพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พร้อมทุนการศึกษากว่า 2 ล้านบาท ว่า เป็นหนึ่งกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในกลุ่มเยาวชนที่สามารถจัดต่อเนื่องมาถึงปีที่ 19 เป็นเพราะคุณภาพของโครงการและเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างการเรียนรู้ในรูปแบบแอดทีฟเทนเมนต์ เสริมการใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่า สอนให้เยาวชนรู้จักการทำงานเป็นทีมเวิร์ก เสริมให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งกิจกรรมนี้สามารถต่อยอดไปสู่สายอาชีพในอนาคต</p>	-
<p>กัญชา-กัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ทันหูน</p> <p>- ภญ.สุภัทรา บุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์สาธารณสุข รักษาราชการแทนรองเลขาธิการอย. เผย มีผู้ประกอบการมายื่นขอจดแจ้งเครื่องสำอางที่มีกัญชาและกัญชงเป็นส่วนประกอบจำนวนมาก ขณะนี้ อนุมัติไปแล้ว 243 ตำรับ อยู่ระหว่างรอพิจารณาอีก 35 ตำรับ พร้อมอำนวยความสะดวกปรับจัดแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์ อนุมัติภายใน 3 วันทำการ ด้านนักวิเคราะห์ มองว่ากลุ่มเครื่องสำอาง KISS-DDD-KAMART พื้นตั้งแต่ไตรมาส 4/2564 เป็นต้นไป ปีหน้ายอดขายจะสูงขึ้น เศรษฐกิจฟื้น มีกัญชงเสริม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ผู้จัดการรายวัน 360 องศา เว็บไซต์ แนวหน้า, มติชน, ผจก., สยามรัฐ, inn, sanook, thejournalistclub</p> <p>- นพ.พิเชษฐ พืดขุนทด นพ.สสจ.บุรีรัมย์ เผย สสจ.บุรีรัมย์ พร้อมสนับสนุนการเปิดเมืองบุรีรัมย์ที่เป็นจุดศูนย์กลางแห่งเมืองกัญชา ทั้งการรักษาและการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ โดยมีแผนพัฒนากิจการเกี่ยวกับกัญชาครบทุกมิติ และจะทำลูกชิ้นยีนกินโดยนำกัญชามาเป็นส่วนประกอบน้ำจิ้ม หรือผสมในการทำลูกชิ้น เน้นปลอดภัย สะอาด เป็นการกระตุ้นให้เกิด</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>รายได้ ทั้งวิสาหกิจชุมชน พ่อค้าแม่ค้า โดยกำหนดการผลักดันเศรษฐกิจกัญชาเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของ สสจ.</p> <p>ถูงมีอย่าง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ คอลัมน์ ชะแว็บ</p> <p>- การสอบสวนคดีสิ่งถูงมีอย่างใช้แล้วจำนวนมหาศาลออกไปยังสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ โดยใช้ประเทศไทยเป็นฐาน ทั้งนี้ระหว่างการให้นายจรินทร์ รอนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ ไปตรวจสอบ ผู้กระทำความผิดได้กลับไปไต้หวันแล้ว เหลือทิ้งไว้แต่ความเสียหายของประเทศไทย ที่หน่วยงานด้านการป้องกันการลักลอบสิ่งของผิด ก.ม.เข้าหรือออกไปต่างประเทศจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ อนึ่ง การสอบสวนเรื่องนี้ ลองไปสอบถามบริษัทผู้ผลิตถูงมีอย่างส่งออกรายใหญ่ของประเทศ น่าจะรู้เบาะแสนะ</p>	-
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.</p> <p>- ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อออนไลน์ ว่าหม้อทอดไร้น้ำมัน เป็นสาเหตุทำให้เกิดสารก่อมะเร็งในอาหาร ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ เนื่องการทำงานของหม้อทอดไร้น้ำมัน จะใช้หลักการเป่าลมร้อนดึงความชื้นออกจากอาหารเพื่อให้อาหารสุก และกรอบคล้ายกับการทอดในน้ำมัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ, ผจก.</p> <p>- ตามที่มีการใช้คำโฆษณาสรรพคุณผลิตภัณฑ์ว่า ผลิตภัณฑ์วีจิตรมาลา ช่วยลดเบาหวาน ความดัน ไขมันสูง และไตเสื่อม ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ อย. พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ โดยส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สมุนไพร 7 ชนิด คือ โสม ถั่งเช่า เมล็ดหมามู่ย โดไม่รู้ล้ม กำลั้งข้างสาร ม้ากระทืบโรง และปลาไหลเผือก เมื่อพิจารณาจากสูตรตำรับแล้วเห็นว่า มิได้มีสรรพคุณในการช่วยลดเบาหวาน ความดัน ไขมันสูง และไตเสื่อม แต่อย่างใด</p>	-